



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 12 กันยายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์ ผู้จัดการรายวัน ไทยรัฐ มติชน กรุงเทพธุรกิจ สำนักข่าวไทย TNN24 สปริงนิวส์</p>	<p>พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. พร้อมด้วย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองปลัด สธ. ว่าที่เลขาธิการ อย. นพ.สุโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. ได้ประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. ยา พ.ศ. ... ร่วมกับ ทางสภาการพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สมาคมผู้บริหารการศึกษาศึกษาพยาบาล ชมรมผู้บริหารทางการ พยาบาล ฯลฯ รวม 10 หน่วยงาน โดยใช้เวลาประชุมกว่า 3 ชั่วโมง</p> <p>นพ.โอภาส กล่าวว่า ภาพรวมทางพยาบาลเห็นด้วยกับหลักการของเนื้อหา ร่าง พ.ร.บ. ยา ฉบับใหม่ ว่า มีประโยชน์ กับประเทศ แต่ยังมีประเด็นเห็นต่างอยู่บ้าง ซึ่งพยาบาลได้เสนอ 3 เรื่อง คือ 1. มาตรา 22(5) เรื่องการจ่ายยา โดย ขอให้วิชาชีพพยาบาลเป็นหนึ่งในวิชาชีพที่จ่ายยาได้ด้วย ซึ่งย้ำว่าการจ่ายยาไม่เหมือนกับการขายยา 2. นิยามตาม มาตรา 4 การแบ่งประเภทยา ซึ่งพยาบาลเสนอให้มีการแบ่งประเภทยาออกเป็น 4 ประเภท ตามร่าง พ.ร.บ. ยาฉบับ ใหม่ที่เขียนไว้ เพื่อให้การทำงานของพยาบาลเป็นไปได้ และ 3. กรณีเกิดภาวะฉุกเฉินวิกฤตกับประชาชนหรือผู้ป่วย ให้ พยาบาลสามารถให้ยาเพื่อช่วยชีวิตฉุกเฉินได้ หลังจากนั้นจะนำข้อเสนอทั้งหมดเสนอต่อผู้บริหาร สธ.และ คณะกรรมการร่าง พ.ร.บ. ยา ส่วนประเด็นที่เห็นต่าง ขอให้มีการหารือภายในสัปดาห์นี้ เพราะถ้ามีข้อขัดแย้งกันมาก จะยังไม่เสนอต่อ ครม. เว้นแต่จะได้อธิบายร่วมกัน ถึงจะเสนอ และเป็นไปตามกระบวนการ แต่หากสุดท้ายยังเข้า ครม.ไม่ได้ ก็จะกลับไปใช้ พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 ซึ่งตรงนี้จะทำให้ประเทศเสียโอกาสจากประโยชน์ของกฎหมายใหม่ ทั้งเรื่องการส่งเสริมการผลิตยาในประเทศ การคุ้มครองผู้บริโภค การควบคุมโฆษณาขายยาออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ มากขึ้น</p> <p>ด้าน รศ.ดร.ทัศนีย์ บุญทอง นายกสภาการพยาบาล กล่าวว่า ในร่าง พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ ภาพรวมเกิดประโยชน์ต่อ ประเทศ และการปรับปรุงกฎหมาย จึงควรครอบคลุมถึงการประกอบวิชาชีพการพยาบาลในการรักษาโรคเบื้องต้น ด้วย จึงสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ โดยเฉพาะมาตรา 4 ที่แบ่งยาแผนปัจจุบัน 4 ประเภท จะครอบคลุมยาแผน ปัจจุบัน ที่พยาบาลจะจ่ายได้ตามที่กำหนดไว้ในการรักษาโรคเบื้องต้น</p> <p>นางประภัสสร พงศ์พันธุ์พิศาล ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล กล่าวว่า การแบ่งยาเป็น 4 ประเภทที่พยาบาล เสนอ คือ เป็นไปตามร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่ คือ ยาควบคุมพิเศษ ยาอันตราย ยาแผนปัจจุบันที่ไม่ใช่ยาอันตรายและ ยาควบคุมพิเศษ ซึ่งยากลุ่มนี้จะเป็นยาที่วิชาชีพพยาบาลและวิชาชีพอื่นสามารถจ่ายได้ และยาสามัญประจำบ้าน ซึ่งเรา ไม่เห็นด้วยกับสภาเภสัชกรรมที่ให้เหลือเพียง 3 ประเภท โดยยาแผนปัจจุบันที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ ก็สามารถออกนอกกฎกระทรวงออกมารองรับได้ ไม่เข้าใจว่าทำไมเรื่องการจ่ายยา ถึงบิดกลายเป็นเรื่องการขายยา เพราะ การขายยาหรือเปิดร้านยานั้นในกฎหมายระบุชัดเจนอยู่แล้ว จะต้องเป็นเภสัชกร</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ สถานการณ์ร้อน</p>	<p>ร่วมจ่ายบัตรทอง</p> <p>-เสนอบทความ ว่า ชาวที่ออกมาเป็นเชิง "โยนหินถามทาง" เรื่องแรกคือการแก้ไขอัตราการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน ประกันสังคม (ปกส.) อีกเรื่องหนึ่ง คือเรื่องการ แก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มีประเด็น จะ ให้ผู้ใช้สิทธิได้ร่วมจ่าย โดยคำนวณอัตราร่วมจ่ายตามรายได้</p> <p>แม้ว่าการที่ประชาชนจะต้องควักกระเป๋าเพิ่มบ้างจะมีความจำเป็น แต่ในภาวะโศกสุดท้ยของรัฐบาล ที่กำลังหา คະแนนนิยมเพิ่ม เรื่องที่ทำให้ประชาชนต้องจ่ายเงินเพิ่ม มันจุดคะแนลงเท่านั้น เรื่องร่วมจ่ายเป็นประเด็นอ่อนไหว มากกว่าประกันสังคม ซึ่งดีไม่ดี รัฐอาจต้องศึกษาทางเลือกอื่น ๆ เพื่อจูงใจให้คนลงทุนด้านสุขภาพมากกว่าร่วมจ่าย ณ ที่จ่าย หรือหาทางผันเงินจากที่อื่นมาใช้ เป็นสองเรื่องที่น่าสนใจว่า จะเกิดการตัดสินใจหรือไม่ ในช่วงที่รัฐบาล ต้องการคะแนเสี่ยง</p>
<p>ประชาชาติธุรกิจ</p>	<p>สารเคมีกำจัดศัตรูพืช</p> <p>-เสนอบทความ ว่า ชาวสื่อเรื่องการปลด "อ.ยักษ์" หรือ "ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร" รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ออกจากตำแหน่ง ด้วยเหตุว่าไปประกาศเจตนารมณ์ประเทศไทยต้องไม่ใช่สารกำจัดศัตรูพืชทุกประเภท</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>นั้นหมายรวมถึง การห้ามใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช 3 ชนิด ที่มีปริมาณนำเข้าสูง คือ "พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และ ไกลโฟเสต" ซึ่งเจตนารมณ์ ดังกล่าวของ อ.ยักษ์ อาจจะไปขวางทางผลประโยชน์ของใครหรือไม่? แต่ที่แน่ ๆ ไปขัดแย้งกับมติของ "คณะกรรมการวัตถุอันตราย" เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ที่ได้มีมติเห็นชอบเพียง "ให้จำกัดการใช้" สารเคมี 3 ชนิด และกระทรวงสาธารณสุข ออกมาตอกย้ำชัดอีกครั้ง ด้วยผลการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 61 ว่า ยืนยันตามมติของคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีฯ ครั้งก่อน คือ ให้ "ยกเลิก" การใช้ แต่ดูเหมือนเสียงของ "กระทรวงสาธารณสุข" กลับไม่มีผู้บริหาร กระทรวง และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรับฟัง เพราะตลอดระยะเวลากว่า 1 ปี มีการตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการขึ้นมาอีกนับไม่ถ้วน เพื่อ "ซื้อเวลา" กันมาตลอด แถมล่าสุดยังมีการปิดบังข้อมูล ผลการวิจัย และพิษภัยที่ประชาชนควรทราบ</p> <p>การเล่นเกม "ปิดหู ปิดตา" กับประชาชนแบบเดิม ๆ ของบางหน่วยงานราชการ ในวันที่โลกโซเชียลเปิดกว้าง พฤติกรรมผู้บริโภครู้เปลี่ยน...วิถีทางเดิมที่เคยล้างสมองคนไทยจะใช้ได้ในยุคโซเชียล 4.0 หรือไม่ รอดผลถล่มต่อไป</p>
บ้านเมืองออนไลน์	<p>ขยะพิษ</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุรักษ์ ภูพานม อายุ 36 ปี บ้านเลขที่ 39 หมู่ 3 บ้านหนองบัว ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่าครอบครัวตนรับซื้อของเก่าประเภทตู้เย็น ทีวี จักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อทำการคัดแยกชิ้นส่วนขาย โดยออกมาสร้างโรงเรือนคัดแยกอยู่กลางทุ่งนา ซึ่งโล่ง โปร่ง ห่างชุมชน จึงไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพราะขณะทำงานก็ป้องกันตนเอง โดยสวมถุงมือ หน้ากาก ใส่เสื้อผ้ามิดชิด และในส่วนของตรวจสุขภาพนั้น ที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับอำเภอและตำบลเข้ามาร่วมตรวจ เพื่อหาสารพิษหรือสารตะกั่วตกค้างในกระแสเลือด แต่ที่รู้ผลคือไม่มีใครเจ็บป่วย หรือมีสารพิษอันตรายตกค้างในกระแสเลือดในระดับที่อันตราย</p> <p>แต่ก็รู้สึกเป็นห่วงญาติพี่น้องต่างตำบลหรือหมู่บ้านในเขต ต.หัวจัว ต.หนองตอกแป้น อ.ยางตลาด และ ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นชุมชนใกล้เคียง ต.โคกสะอาด ทำให้ต้องรองรับควันพิษสะสมจากการสูดดมกลิ่นเหม็นไหม้มานานหลายปี เพราะหากมีเตาเผาที่ถูกต้อง และมีการจัดระเบียบใหม่ ตนและเพื่อนบ้านที่ประกอบอาชีพนี้ ก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) และยอมรับกฎระเบียบทุกข้อ เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะไม่กระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ประกอบอาชีพต่อไปอย่างปกติสุข แต่สิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นในเร็ววันนี้คือ ชุมชนใกล้เคียงได้รับการตรวจสุขภาพเหมือนอย่างที่มาตรวจชาวบ้านเรา เพื่อที่จะไม่ได้โทษชาว ต.โคกสะอาดว่าเป็นแหล่งสร้างปัญหามลพิษ โดยสาธารณสุขจังหวัดจัดเจ้าหน้าที่ไปตรวจให้ทั่วถึง แค่ว่าจะได้เลิกบ่นว่าไม่ได้รับการเหลียวแล และหยุดตัดพ้อว่าที่มาตรวจในหมู่บ้านขยะเงินล้าน แค่มารอกก็เว้นที่ลดกระแสเท่านั้น</p>
เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์แนวหน้า	<p>ปริมาณขยะ</p> <p>-เสนอข่าว ภก.สุปรีดา อุดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวในการเปิดตัวนิทรรศการหมุนเวียน "GO ZERO WASTE ชีวิตใหม่ไร้ขยะ" เพื่อสร้างความตระหนักแก่สาธารณสุขนต่อสถานการณ์ขยะ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพว่า ประเทศไทยสร้างปริมาณขยะทางทะเล และขยะมูลฝอย 27.4 ล้านตัน ติดอันดับ 6 ของโลก โดย 1 ใน 5 ของปริมาณขยะทั้งหมดอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งเกิดจากการใช้ชีวิตประจำวัน ดังนั้น สสส. จึงร่วมกับภาคีเครือข่าย สนับสนุนให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างปัจจัยทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี</p> <p>1.การจัดตั้งกองทุนการจัดการขยะเพื่อสวัสดิการชุมชนที่บ้านแสงสาคร จ.บึงกาฬ 2.นวัตกรรมจัดการขยะในชุมชน อาทิ ไซตักขยะ จากตาข่ายไนลอน ที่บ้านนาดี จ.ศรีสะเกษ ถึงกรีนโคนกำจัดขยะ อุปกรณ์ช่วยทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารย่อยสลายขยะอินทรีย์ในครัวเรือน 3.ระดับนโยบายสนับสนุนแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ ภายใต้แผนควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพผลักดันข้อเสนอและนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สำหรับนิทรรศการหมุนเวียน "GO ZERO WASTE ชีวิตใหม่ไร้ขยะ" จัดที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาพ สสส. ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ม.ค.2562 จะแบ่ง 4 โซน ได้แก่ 1.โซน CHECK&SHOCK สำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคในชีวิตประจำวันของตัวเองในบ้าน ร้านค้า โรงเรียน และสำนักงาน 2.โซน WASTE LAND สถานการณ์ปัญหาขยะในปัจจุบันและวิธีการแยกขยะ 3.โซน WASTE WOW นวัตกรรมจัดการขยะใกล้ตัว อาทิ กล่องหมักปุ๋ย ECO BRICK ถนอมเพื่อคนตาบอด และ 4.โซน ZERO WASTE WORLD เรียนรู้ต้นแบบวิธีการจัดการขยะจากสถานการณ์ขยะล้นโลก</p>

ชื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เพจกระทรวง สาธารณสุข</p>	<p>บุหรี - เสนอว่า ผู้ใช้เฟซบุ๊กใช้ชื่อว่า บุหรีทำมือเจ้าคุณ แพทย์ภาพสด ชายอุภกรณทำบุหรีกันกรองชนิดต่าง ๆ, ยาเส้น ราคา ชุดละ 390 บาท</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p>ภานียาเส้น - เสนอบทความ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มูลนิธิธรรมาภิบาลเพื่อการไม่สูบบุหรี่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้พยายามปลูกเร้ารัฐบาลให้พิจารณาขึ้นอัตราภาษี “ยาเส้น” ให้สูงขึ้นใกล้เคียงกับอัตราภาษี “บุหรี” เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการย้ายตลาดและการบริโภคสินค้าทดแทนบุหรี จัปตันชนปลายเงื่อนไขปัญหาให้ตี ๆ ครอบคลุมมิติ ขึ้นภาษีบุหรีราคาบุหรีขั้นต่ำอยู่ที่ 90-95 บาท. ยาเส้นอยู่ที่ 8-12 บาท...ตีมันดัดชีพพลายใคร? จะอยู่ใครจะไป “นักสูบ”...จะมากหรือน้อยลงกว่าเดิม ตลาด “ยาเส้น” ทุกวันนี้เป็นตลาดสินค้าราคาถูก...เก็บภาษีต่ำมากอยู่ที่ 0.005 บาทต่อกรัม จึงเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อการลดจำนวนผู้บริโภคยาสูบในภาพรวม เนื่องจากจำนวนผู้บริโภคยาสูบที่สำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจล่าสุดในปี 2560 จำนวน 10.7 ล้านคน เกือบครึ่งหนึ่งคือประมาณ 5 ล้านคนเป็นผู้นิยมสูบบุหรี่.</p>
<p>ข่าวสด เดลินิวส์ มติชน</p>	<p>ร้อง รพ.สต.บางโหลง - เสนอข่าว พง.ส.สบสวน สภ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ตร.สบปากค่าน.ส.นงเยาว์ แดนเมืองแทน อายุ 42 ปี มารดาต.ญ.น้ำเพชร อุดมกัน วัย 6 ขวบ ที่เสียชีวิตหลังนำตัวส่งรักษาที่รพ.สต.บางโหลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ซึ่งครอบครัวเด็กติดใจคือเรื่องของการไม่นำส่งเด็กไปรักษาต่อ ปล่อยให้เด็กนอนรอถึง 4 ชั่วโมง</p> <p>นพ.นนท์ จินดาเวช รอง นพ.สจจ.สมุทรปราการ พร้อมด้วยนายธงชัย วิเศษบุปผา สาธารณสุขอำเภอบางพลี และเจ้าหน้าที่จาก รพ.บางพลีและ รพ.สต.บางพลี นำพวงหรีดมาแสดงความเสียใจ พร้อมพูดคุยกับมารดาของต.ญ.น้ำเพชร ก่อนให้สัมภาษณ์ว่า จากบันทึกการรักษาของเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บางโหลง นั้นทราบว่า เด็กหญิงคนดังกล่าวเข้ามารับการรักษาด้วยอาการปวดท้องและอาเจียนเมื่อเวลา 13.58 น.ทางพยาบาลผู้ดูแลก็ได้ให้การรักษาด้วยการให้เกลือแร่ และให้ยาแก้ปวดท้อง จากนั้นให้ทางโรงเรียนพยายามติดต่อผู้ปกครอง แต่ไม่สามารถติดต่อได้ จึงติดต่อผ่านไปที่ทางเพื่อนของมารดาแทน กระทั่งเวลา ประมาณ 16.30 น. มารดาจึงเดินทางมาที่รพ.สต.ทางเจ้าหน้าที่จึงทำเอกสารส่งตัวให้ เนื่องจากประเมินเบื้องต้นพบว่าเด็กยังรู้สึกตัวและพูดคุยได้ ซึ่งตรงกับข้อมูลที่ได้พูดคุยกับมารดาของเด็ก ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่ได้เรียกรถฉุกเฉินในระบบมารับตัว แต่ให้มารดาเป็นคนนำตัวเด็กส่ง รพ.เอง โดยมีเจ้าหน้าที่อนามัยขับรถไปส่งยังถนนเทพารักษ์ เพื่อให้ต่อแท็กซี่ไปโรงพยาบาล และเมื่อไปถึงที่ห้องฉุกเฉิน รพ.บางพลีแล้ว อาการเด็กเริ่มฉุกเฉิน ทางแพทย์และพยาบาลจึงนำเข้าห้องฉุกเฉินเพื่อรักษาโดยเร่งด่วน แต่ไม่สามารถช่วยชีวิตได้</p> <p>หลังจากนี้ทาง สจจ.สมุทรปราการ จะตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อหาข้อเท็จจริง ว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นจริงหรือไม่อย่างไร คาดว่าประมาณ 3 สัปดาห์จึงจะทราบผล และหลังจากนี้ทางสาธารณสุขจะดำเนินการยื่นเรื่องขอการเยียวยาตามมาตรา 41 ซึ่งเป็นสิทธิของผู้ใช้บัตรทอง ให้กับครอบครัวของต.ญ.น้ำเพชรต่อไป</p>
<p>เว็บไซต์ไทยรัฐ</p>	<p>บอย สกล ลวงโลก - เสนอข่าว จากกรณีหนุ่มคนดังที่ถูกชาวทวิตเตอร์ออกมาแฉว่า แอบอ้างสวมชุดเข้าเรียน มธ.-จุฬาฯ ถือป้ายงานบอล ทั้งที่ไม่ได้เป็นนิสิต ทั้งยังมีข้อครหาเรื่องเงินกิจกรรมคณะ และพบพฤติกรรมเนียนโกหกมาตั้งแต่มัธยมนั้น</p> <p>ดร.วัลลภ ปิยะมโนธรรม นักจิตวิทยาชื่อดัง กล่าวว่า ขณะนี้คนในสังคมไทยมีจุดอ่อน ไม่รู้สึกรู้ว่าตัวเองมีคุณค่า จึงชอบหลอกตัวเอง ซึ่งมีเพิ่มมากขึ้นเป็นอันดับ 2 ของโรคไบโพลาร์ ประเภทยังรู้ตัวเองอยู่ สามารถสร้างภาพให้คนมาเชื่อ มาสนใจและประทับใจได้ เป็นสิ่งที่น่ากลัวมาก กลายเป็นสังคมขาดสติ เรียกว่า สังคมคนบ้า</p> <p>สำหรับคนเป็นโรคชอบมโน อย่างกรณีของบอยสกล เกิดจาก 1.มีปมด้อย และ 2.โดดเดี่ยว ไม่มีเพื่อน ไม่มีสังคม ตั้งแต่เด็ก จนไม่มีทักษะทางสังคม คนพวกนี้ชอบอยู่คนเดียว ชอบเพื่อนฝัน จึงคิดมากกลายเป็นโรคจิต ประเภทจิตเภท นำไปสู่โรคซึมเศร้า หากคนพวกนี้ถูกจับได้จะกลายเป็นโรคจิตเต็มตัว</p> <p>ด้าน นพ.กัมปนาท ตันสิถบุตรกุล จิตแพทย์ชื่อดัง ได้โพสต์ข้อความยกตัวอย่างให้เห็นความต่างของผู้ป่วยโรคจิตเภทกับมิจฉาชีพ ว่า ผู้ป่วยจิตเภท ไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรที่เป็นเงินเป็นทอง อย่างมากก็ได้แค่พูดเรื่อยเปื่อยไม่โนน ไม่น่าไปเรื่อย เพราะจริงๆ แล้วตัวเองก็มีปมด้อย แต่ก็ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยอะไรกับใคร ดูแล้วน่าสงสาร น่าเห็นใจเสียมากกว่า ส่วนมิจฉาชีพ มีความฉลาดแกมโกงทำอะไรต่าง ๆ ได้แยบยลใช้เวลาหลายปีในการตีสนิทกับเพื่อน แล้ว</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ผู้จัดการออนไลน์	<p>หลังจากนั้นก็เช็ดเงินหนีไป มีการเตรียมการไว้เป็นอย่างดี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชัยวัฒน์ พานทอง ผู้เชี่ยวชาญจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ให้ข้อมูลว่าพฤติกรรมชอบโกหกหลอกลวง เป็นพฤติกรรม ยังไม่เป็นโรค ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นโรค แต่ก็ยังเป็นพฤติกรรมส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นโรคทางการแพทย์ได้ ต้องดูหลายๆ เรื่องมาประกอบกัน ทางที่ดีควรพบแพทย์</p>
เว็บไซต์เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์	<p>โรคพิษสุราเรื้อรัง</p> <p>-เสนอข่าวกรณีโอ วรุฒ วรธรรม ดิตสุรา จนต้องเข้ารับการรักษาอาการ และรับการบำบัด “โรคพิษสุราเรื้อรัง” มาอย่างต่อเนื่อง จนเสียชีวิตนั้น</p>
เว็บไซต์มติชน	<p>นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเวลานาน มีโอกาสทำให้เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังได้ เช่น ต้มเหล้าวันละแบน หรือเบียร์วันละ 5 ขวด ติดต่อกันทุกวันเป็นระยะเวลาเวลามากกว่า 5 ปี และไม่สามารถเลิกดื่มได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะส่งผลต่อทุกเซลล์ของร่างกาย โดยเฉพาะเซลล์ประสาท ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอาการจิตหลอนได้ หรือเส้นเลือด ทำให้เกิดความดันโลหิตสูง เส้นเลือดหัวใจตีบได้มากกว่าคนทั่วไป 2-3 เท่า หรือส่งผลให้เกิดตับแข็งได้ เป็นต้น ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันยอมรับว่าไม่ได้เก็บอย่างเป็นระบบว่า มีอัตราคนป่วยพิษสุราเรื้อรังแนวโน้มเป็นอย่างไร แต่สิ่งที่ต้องยอมรับอีกอย่างคือจำนวนนักดื่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ทำไว้เมื่อ 10 ปี แล้วพบว่ามีคน เข้ารับการรักษาโรคพิษสุราเรื้อรังในรพ.โดยเป็นผู้มีอาการทางจิตราวๆ 5-6 หมื่นคน และเจ็บป่วยทางกายประมาณ 5 หมื่นคน แต่ข้อมูลที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงคือพิษจากสุราเฉียบพลัน</p>
เว็บไซต์ไทยรัฐ	<p>-เสนอข่าว นพ.ชินโรส ลีสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่าโรคพิษสุราเรื้อรังอาจมีอาการทางสมองด้วย เนื่องจากแอลกอฮอล์จะไปทำลายสมองและตับ ส่งผลให้ของเสียคั่งอยู่ในร่างกาย เรียกว่าสารเคมีที่เป็นพิษทั้งหลายจะทำให้สมองเกิดการเป็นพิษไปด้วย รวมทั้งมีผลต่อระบบประสาทเสื่อมสภาพ เช่น อาการมือสั่น, ความจำเสื่อมลง, เริ่มรู้สึกตัวช้า และสติสัมปชัญญะแยลง ซึ่งหากเป็นมากๆ จะมีลักษณะคลุ้มคลั่งอาการเหมือนคนเป็นโรคจิต ผากเตือนผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ทุกวัน ระวังอาจจะเสพติดจนเป็นโรคสุราเรื้อรังได้ ฉะนั้นควรต้องดื่มให้เป็น ว่าดื่มได้ปริมาณแค่ไหนถึงจะเหมาะสม</p>
Thai pbs	<p>-เสนอข่าว นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กล่าวถึง สถานการณ์คนไทยกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่า จากข้อมูลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า นักดื่มหน้าใหม่มีแนวโน้มบางกลุ่มลดลง แต่น่าสังเกตว่ากลุ่มผู้หญิง และเด็ก มีแนวโน้มมากขึ้นจากร้อยละ 9 เป็นร้อยละ 13 โดยกลุ่มผู้หญิงและเด็ก เป้าหมายหลัก ของโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขณะที่จากข้อมูลการประมาณการณ์ของกระทรวงสาธารณสุขและศูนย์วิจัยปัญหาสุรา คาดว่าคนไทยที่ป่วยเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังจำนวน 1 ล้านคน ซึ่งบางส่วนเข้าสู่ระบบการรักษาในโรงพยาบาลต่างๆ และมีการคัดกรองบางส่วน</p> <p>ขณะที่งานวิจัย การสำรวจการรับรู้ ความคิดเห็นต่อฉลากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนใน 16 จังหวัด ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ของศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและธุรกิจ ซึ่งได้รับทุน จากศูนย์วิจัยปัญหาสุรา สสส. เมื่อเดือน มี.ค 2560 จากประชาชน รวม 4,074 ตัวอย่าง เฉพาะผู้ที่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา พบว่าเครื่องดื่มที่นิยมมากที่สุดได้แก่ เบียร์ และเหล้า คิดเป็นร้อยละ 82.6 และ 65.8 ซึ่งเป็นการดื่มแบบประจำ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ในสัดส่วนประมาณ 1 ใน 3 หรือร้อยละ 35.5 และ 34.8 ทั้งนี้สังเกตได้ว่า เหล้าขาดอง มีการดื่มแบบประจายู่ค่อนข้างมากคือ ร้อยละ 30.4 สถานที่ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ซื้อบ่อยที่สุด พบว่าอันดับแรกคือ ร้านขายของชำ ร้อยละ 35.9 อันดับสองรองลงมาคือ ร้านสะดวกซื้อ เช่น 7-11 แฟมิลีมาร์ท ร้อยละ 29.3 และอันดับสาม คือ ร้านอาหาร สวนอาหารภัตตาคาร ร้อยละ 11.6</p>
สปริงนิวส์	<p>-เสนอข่าว พญ.พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ ผู้จัดการแผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.) กล่าวถึง ปัญหาการดื่มสุรา จากผลการสำรวจ พบว่า ประชากรไทย อายุ 15-60 ปี พบผู้มีปัญหาการดื่มสุรามากถึง 5 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นโรคติดสุรา 3 ล้านคน เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง และในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณสูงกว่าภาคอื่น ๆ และที่น่าเป็นห่วง ผู้ติดสุรา ขอเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลเพียง 6% เท่านั้น แสดงว่าผู้ติดสุราอีก 94 % ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ปัจจุบัน ปัญหาผู้ป่วยที่ติดสุราเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มผู้หญิงเพิ่มสูงขึ้น ผู้ป่วยมีอายุน้อยลงเรื่อยๆ สาเหตุส่วนหนึ่ง มาจากมีแหล่งที่หาซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่าย ประกอบกับผู้ที่ติดสุราไม่ยอมรับว่าตนเองติดสุรา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ	<p>ไข้หวัดใหญ่</p> <p>- เสนอข่าว หลังจากมีกระแสข่าวมีผู้ป่วยชายเข้ารับการรักษาที่ รพ.รามาริบัติ เมื่อวันที่ 7 ก.ย. และเสียชีวิตในวันที่ 10 ก.ย. โดยมีกระแสข่าวว่า มาจากการติดเชื้อไข้หวัดนกนั้น ต่อมา นพ.สุรศักดิ์ ลิลาอุดมลิขิต ผอ.โรงพยาบาลรามาริบัติ กล่าวถึงกรณีนี้ว่า ขอยืนยันว่าที่โรงพยาบาลรามาริบัติไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดนก ส่วนผู้เสียชีวิตรายดังกล่าว ซึ่งไม่ขอเปิดเผยชื่อ เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 เนื่องจากเมื่อป่วยแล้วมีอาการรุนแรง จึงส่งผลให้เสียชีวิตในที่สุด</p>
มติชน สวท.	<p>ผู้ป่วยจิตเวช</p> <p>เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมฯให้ความสำคัญและเน้นหนัก การป้องกันปัญหาการก่อเหตุของผู้ป่วยจิตเวชทั้งมีและไม่มีคดี โดยเพิ่มการเข้าถึงบริการรักษาทางยาмаากที่สุด และฟื้นฟูสมรรถภาพด้านกาย จิตสังคม เพื่อคืนความเป็นมนุษย์ให้กับผู้ป่วย ซึ่งผู้ป่วยจิตเวชประมาณร้อยละ 98 สามารถรักษาแบบผู้ป่วยนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การดูแลของญาติหรือบุคคลใกล้ชิดที่บ้านและชุมชน หัวใจสำคัญที่จะไม่ทำให้ผู้ป่วยจิตเวชอาการกำเริบ คือ 1.ต้องกินยาต่อเนื่อง แม้อาการจะดีขึ้นแล้ว 2.ต้องไม่ใช้สารเสพติดทุกชนิด เช่น เหล้า บุหรี่ และ 3.ต้องไปพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง หากปฏิบัติตามที่กล่าวมา จะไม่มีปัญหาอาการกำเริบและมีโอกาสหายสูง</p>
สยามรัฐ	<p>เครื่องดื่มรังกปลอม</p> <p>- เสนอข่าว ออย. ได้สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารของสถานที่จำหน่ายอาหาร บริษัทวิลล่า มาร์เก็ต เจพี สาขาอารีย์ ถ.พหลโยธินเขตพญาไท พบผลิตภัณฑ์เนย ค็อกแอนด์เบค บัตเตอร์รี่ ตรีธาเอ็มบอร์ก พบมันเนย 10 กรัมต่อ 100 กรัมของไขมันทั้งหมด ซึ่งไม่เข้ามาตรฐานตามประกาศ ก.สาธารณสุขเรื่องมันเนย ที่กำหนดให้เนยต้องมีมันเนยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของน้ำหนัก ถือว่าเข้าข่ายเป็นอาหารปลอม จึงประกาศให้ประชาชนระมัดระวังในการซื้อและบริโภค ซึ่ง ออย.อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายต่อไป นอกจากนี้ ออย.ได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรังกบรรจุขวดพลาสติกสีแดง ฉลาก ส่งตรวจวิเคราะห์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบเข้าข่ายเป็นอาหารปลอม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน-10 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000-100,000 บาท</p>
สวท. ผู้จัดการออนไลน์	<p>กิจกรรมรณรงค์ ละ-เลิก พลาสติก</p> <p>- เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการรณรงค์ลดการใช้พลาสติก กรมอนามัย ร่วมใจ ลดใช้พลาสติก ณ กรมอนามัย ว่า กรมอนามัย โดยสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ทำการสำรวจปริมาณการใช้พลาสติกของบุคลากรกรมอนามัย พบว่าบุคลากรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ใช้พลาสติกประมาณ 14 ชิ้นต่อคนต่อวัน หรือประมาณ 18 ล้านชิ้นต่อปี กรมอนามัย จึงได้กำหนด 3 มาตรการ เพื่อปฏิบัติร่วมกัน ได้แก่ มาตรการงดใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารและห้ามนำภาชนะโฟมเข้ามาในกรมอนามัย มาตรการ ลดใช้ถุงพลาสติก แก้วพลาสติก และภาชนะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง โดยร้านค้า ร้านอาหาร และร้านสะดวกซื้อที่ตั้งอยู่ในบริเวณกรมอนามัย งดให้ถุงพลาสติกกับลูกค้าทุกวันพุธ</p>
มติชน คอลัมน์ จับกระแสภูมิภาค	<p>ใช้ถุงผ้าใส่ยาให้ผู้ป่วย</p> <p>- เสนอข่าว นพ.วิวัฒน์ คำเพ็ญ นพ.สสจ.สิงห์บุรี เผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขหลายแห่ง ในจังหวัดสิงห์บุรี ได้เริ่มดำเนินการรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนให้นำถุงผ้ามารับยาเมื่อมารับบริการที่โรงพยาบาลทุกครั้ง นอกจากนี้ ยังได้แจกถุงผ้าให้ประชาชนที่ขาดแคลนถุงผ้าด้วย เพื่อร่วมกันลดขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อม</p>
เดลินิวส์	<p>สมุนไพรโล่สูง</p> <p>- เสนอข่าว อาจารย์นิเวศน์ บวรกุลวัฒน์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้ความรู้การดูแลสุขภาพช่วงฤดูฝน แนะนำใช้สมุนไพรโล่สูงในครัวเรือนโล่สูง และป้องกันการเจ็บป่วย แนะนำหากเปียกฝนหรือโดนละอองฝน ควรรีบรักษาอุณหภูมิในร่างกายให้อบอุ่นไว้ก่อน เพื่อป้องกันก่อนเกิดโรคต่าง ๆ ที่จะตามมา โดยสวมเสื้อผ้าแห้ง อาบน้ำทำความสะอาดร่างกาย หรือแม้แต่การต้มน้ำอุ่น ๆ การต้มน้ำขิง ซึ่งมีรสเผ็ดร้อนก็จะช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายอบอุ่น</p> <p>การดูแลสุขภาพ ปรับสมดุลร่างกายด้วยอาหาร ทานพืชผักสมุนไพร ที่มี รสเผ็ดร้อน อย่างเช่น พริกไทย ดีปลี ขิง ข่า ตะไคร้ พริก โหระพา ใบกะเพรา ฯลฯ ซึ่งมีฤทธิ์ร้อน สรรพคุณจะทำให้ร่างกายอบอุ่นขึ้น ส่วน อาหารรสขม เช่น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	มะระ สะเดา ฯลฯ ก็สามารถช่วยบรรเทาอาการไข้ในช่วงฤดูนี้ได้เช่นกัน ในส่วนพืชสมุนไพรไผ่ไผ่สูง ก็มีหลายชนิด โดยเฉพาะสมุนไพรไผ่คั่ว ใกล้ตัว อย่างเช่น ข่า ตะไคร้ โหระพา สะระแหน่ ส้ม ลูกมะกรูด กระเทียม ฯลฯ ซึ่งมีกลิ่นฉุน ยุงและแมลงต่าง ๆ ไม่มารบกวน
ไทยรัฐ M2F INN	น้ำพุลาว - เสนอข่าว นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เผยว่า กรณีของ นางคำแฉง สุวรรณะ ที่ตาบอดเพราะหยอดอาหารเสริมใส่ตา จนได้รับชดเชยจากบริษัทจำนวน 800,000 บาทนั้น สำนักงานยุติธรรมจังหวัด จะจ่ายเงินสงเคราะห์จากกองทุนยุติธรรมให้กับ นางคำแฉงเพิ่มเติมอีก 50,000 บาท และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบเงินสงเคราะห์อีก 2,000 บาท นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจะใส่ดวงตาเทียมให้นางคำแฉง ด้วย
สยามรัฐ	สารฟิลเลอร์ - เสนอข่าว จากกรณีที่ นายเวชพงษ์ พรหมเกษย์ เข้าร้องเรียนกรณีฉีดฟิลเลอร์กับคลินิกแห่งหนึ่งใน จ.ตรัง เมื่อปี 2560 ส่งผลกระทบให้ใบหน้าเกิดการอักเสบมีน้ำหนองขึ้นบริเวณที่ฉีดฟิลเลอร์ นั้น ล่าสุด พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนังให้ความเห็นว่า ต้องตรวจสอบประวัติการฉีด เพราะฟิลเลอร์เป็นเพียงสารเติมเต็ม แม้จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสียหายในการติดเชื้อ แต่ต้องใช้ภาวะแวดล้อมในการตัดสินใจการเพาะเชื้อพิสูจน์ไม่ได้บอกแหล่งที่มาของเชื้อ
แนวหน้า	โรคฉี่หนู - เสนอข่าว สสจ.อำนาจเจริญ ได้ออกแจ้งเตือนเกษตรกรผู้ทำนาปลูกข้าว ว่า เมื่อขึ้นจากท้องนาควรเช็ดเท้าให้สะอาดหรือล้างน้ำสะอาดเสียก่อน อย่าปล่อยให้เท้าอับชื้นเป็นเวลานาน และควรสวมใส่รองเท้าบูตเวลาลงน้ำเน้นหลีกเลี่ยงการสัมผัสพื้นที่ชื้นแฉะ ที่มีการเลี้ยงสัตว์หรือสัมผัสสัตว์เพื่อป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคฉี่หนู สำหรับพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ ยังไม่พบผู้ป่วยเป็นโรคฉี่หนูแต่อย่างใด
สยามรัฐ	กาฬสินธุ์พัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน - เสนอข่าว นายสนั่น พงษ์อักษร รอง ผวจ.กาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินเขตสุขภาพที่ 7 ซึ่งสำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้สามารถดำเนินงานและพัฒนาการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินได้ทั้งในภาวะปกติและภัยพิบัติ



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch